



# โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

## सानพลังพิทักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย

**ด้วย** การประสานความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นของภาครัฐ และความมุ่งมั่นของภาคประชาชนกลุ่มชาวบ้านบางลา ต. ป่าลอก อ.กลาง จ.ภูเก็ต ทำให้สามารถปกป้องผืนป่าชายเลนผืนสุดท้ายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ จำนวน 1,200 ไร่ บนเกาะใต้สัมฤทธิ์ผล รวมทั้งผนึกความร่วมมือในการอนุรักษ์

ผืนป่าแห่งนี้ให้ความอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่ชาวภูเก็ตสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศนียของทะเลไทย เพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

# รัฐ-ราษฎรร่วมสร้างมนุษย์ทองคำสืบสานภารกิจ

**กสม** ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถานีพิชฌนากรพิชฌนการป่าชายเลนที่ 23 จังหวัดภูเก็ต เข้ามาสนับสนุนแบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ร่วมคิดและวางแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาระยะยาว เริ่มจากเก็บข้อมูล สำรวจพันธุ์ไม้ เขตแนวป่าให้มีความชัดเจน พร้อมกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่รัดกุม และร่วมกันติดตามผล อีกทั้งประสานงานความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อบัญญัติในการบริหารจัดการป่าชายเลน ที่สำคัญสร้างคนรุ่นใหม่ในโครงการมนุษย์ทองคำ ให้เข้ามาเรียนรู้และสืบสานงานจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจิตอาสา เพื่อพิทักษ์รักษาผืนป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

## ป่าชายเลนอันดามันของไทย สะท้อนมรดกโลก

**ใบ** รันนี้ป่าชายเลน 1,200 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์อย่างเข้มงวดและเป็นพื้นที่ให้ชุมชนสามารถใช้สอยได้พร้อมดูแลรักษา ปกป้องดูแลสร้างจิตสำนึก ชุมชนกำกับดูแลตนเอง ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายเลน สร้างปรากฏการณ์มีนากเล็กเล็บสั้น (*Aonyx cinereus*) สัตว์คุ้มครองคืนสู่ผืนป่าในรอบ 30 ปี มีปลาเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรายได้ มีเงินออมผ่านการจัดตั้งกลุ่ม

จากการจัดสรรที่เหมาะสมทำให้มีนากเล็กเล็บสั้นและสัตว์คุ้มครองคืนสู่ป่าในรอบ 30 ปี และทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**ออมทรัพย์ของชุมชน และผืนป่าชายเลนแห่งนี้ได้รับการยกระดับสู่การกำหนดแม่บทในผังเมืองของจังหวัดภูเก็ต** พร้อมพัฒนาให้เป็นป่าในเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของชาวไทยและชาวโลกที่รักธรรมชาติด้วย

